

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกัน ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตำบลคลองใหญ่จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปี หรือมีการดำเนินการทบทวน แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแนวทางการพัฒนาหลายแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้ มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติในการทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ กำหนดให้แต่ละหมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ทำให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ทราบถึงผลสำเร็จ ความก้าวหน้าของโครงการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ขอขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลคลองใหญ่ ดังกล่าวจนลุล่วงสำเร็จและหวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลคลองใหญ่สามารถดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลคลองใหญ่